

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 31 ม.ค. 2561 หน้า 6 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

## แนะรัฐทบทวนปรับราคาแอลพีจีรายสัปดาห์

**กรุงเทพธุรกิจ** ● ผู้ค้าก๊าซแอลพีจี แนะรัฐทบทวนกลไกแจ้งปรับราคาแอลพีจีให้เข้าถึงผู้บริโภค หวั่นถูกฉวยโอกาสโก่งราคา ระบุหากไม่แก้ไขใน 1 เดือนเตรียมยื่นหนังสือถึงรมว.พลังงานดูแลผลกระทบผู้ใช้ก๊าซ ขณะรัฐปรับราคาแอลพีจีสัปดาห์นี้ลดลง 1.30 บาท/กก.ตามต้นทุนตลาดโลก

แหล่งข่าวจากธุรกิจค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี) หรือ ก๊าซหุงต้ม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 29 ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้ค้ามาตรา 7 หรือ ม.7 ก๊าซแอลพีจี ได้รับแจ้งจากภาครัฐในการประกาศราคาแนะนำก๊าซแอลพีจีประจำสัปดาห์นี้ โดยปรับลดลง 1.30 บาทต่อกิโลกรัม มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.นี้เป็นต้นไป ซึ่งในส่วนของผู้ค้าได้ปรับราคาลงตามประกาศดังกล่าว

“การประกาศราคาแอลพีจีทุกสัปดาห์แม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากสำหรับร้านค้า แต่

ก็มีบางร้านที่อาจจะปรับราคาลงช้าไปบ้าง อย่างไรก็ตาม มองว่า ในแง่ของผู้บริโภคก็ควรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วและชัดเจน เพราะเว็บไซต์หน่วยงานรัฐยังอัปเดตข้อมูลไม่ทันกับสถานการณ์ราคา” แหล่งข่าว กล่าว

นายชัชวาลวงศ์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว(แอลพีจี) กล่าวว่า สมาคมฯ อยู่ระหว่างติดตามนโยบายการประกาศราคาแนะนำแอลพีจีของภาครัฐอย่างใกล้ชิด หลังจากปัจจุบันได้ปรับมาประกาศราคาเป็นรายสัปดาห์จากเดิมที่ประกาศราคาเป็นรายเดือน โดยพบว่า ในช่วงประมาณ 2 เดือนที่ผ่านมาเริ่มมีปัญหาเกิดขึ้นเนื่องจากผู้ใช้แอลพีจีครัวเรือน ยังรับทราบความเคลื่อนไหวของราคาที่ปรับขึ้นและลงล่าช้า เพราะบางร้านไม่ได้ติดป้ายแสดงราคา ซึ่งสมาคมฯ ได้กำชับไปยังร้านค้าทั่วประเทศให้ติดป้าย

แสดงราคาให้ชัดเจนเพื่อป้องกันการฉวยโอกาส

ดังนั้น สมาคมฯ จะติดตามสถานการณ์อีก 1 เดือน หากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ทางสมาคมฯ อาจจะต้องทำหนังสือยื่นไปยัง นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อขอให้ทบทวนนโยบายดังกล่าว และอาจเสนอแนวทางให้กลับมาประกาศราคาเป็นรายเดือนแทน

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ราคาแอลพีจีที่ปรับลดลง 1.30 บาทต่อกิโลกรัมในสัปดาห์นี้ เป็นไปตามกลไกราคาแอลพีจีในตลาดโลกที่ลดลงโดยสถานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ล่าสุด ณ วันที่ 28 ม.ค. มีเงินสะสมรวม 34,372 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีในส่วนของน้ำมัน อยู่ที่ 31,525 ล้านบาท และบัญชีในส่วนของแอลพีจี อยู่ที่ 2,847 ล้านบาท

# ข่าวหนังสือพิมพ์ (4)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 31 ม.ค. 2561 หน้า 4 เรื่อง ก๊าซแอลพีจี

## ราคา LPG ลดเจียบ 1.30บ./กก.

### แนะรัฐสื่อสารให้ผู้บริโภครับรู้

ผู้จัดการรายวัน 360 - สมาคมผู้ค้าแอลพีจีเผยหลังรัฐประกาศให้การเปลี่ยนแปลงราคาแอลพีจีจากรายเดือนมาเป็นรายสัปดาห์พบว่า 2 เดือนที่ผ่านมา ผู้บริโภคยังรับรู้ไม่มากนัก ขอเวลา 1 เดือน สักรวจก่อนยื่นหนังสือถึง "ศิริ" รมว.พล้งงาน ให้ปรับราคาเป็นรายเดือนแทน ขณะที่โรงบรรจุแวนะรัฐควรมีการสื่อสารราคาให้ผู้บริโภครับรู้กว้าง ล่าสุดราคาแอลพีจีลง 1.30 บ./กก. มีผลตั้งแต่ 30 ม.ค.

นายชินฉนพงค์ รุ่งโรจน์งามเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) เปิดเผยว่า ขณะนี้สมาคมฯกำลังติดตามนโยบายการประกาศราคาแวนะนำแอลพีจีใหม่จากรายเดือนเป็นรายสัปดาห์

ซึ่งมีผลตั้งแต่ พ.ย. 60 เป็นต้นมาอย่างใกล้ชิด เนื่องจากนโยบายดังกล่าวตลอด 2 เดือนที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหา ประชาชนผู้บริโภคแอลพีจีครัวเรือนยังไม่ทราบถึงการเคลื่อนไหวราคาเท่าใดนัก ดังนั้นหากอีก 1 เดือนปัญหาเหล่านี้ยังไม่ดีขึ้น ทางสมาคมฯเตรียมทำหนังสือยื่นไปยังนายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่จะขอให้ทบหวนาการเปลี่ยนแปลงราคาแอลพีจีกลับมาเป็นรายเดือนแทน

"ราคาแอลพีจีล่าสุด ผู้ค้า ม.7 ได้แจ้งลดลง 1.30 บาทต่อกก. (กก.) หรือถึง 15 กก. จะอยู่ราว 330 บาท มีผลตั้งแต่ 30 ม.ค. เป็นต้นไป สมาคมเองก็ต้องพยายามกำกับให้ร้านค้าแอลพีจีทั่วประเทศต้องติดป้ายบอกราคา เพื่อป้องกันการฉวยโอกาส เพราะประชาชนปลายทางจะรับรู้ยากว่าแอลพีจีขึ้นหรือลง เพราะจ่ายเงินกับคนไปส่งก๊าซฯ ต่างกับหน้าปั้มแอลพีจี หรือปั้มน้ำมันที่ไปเติมก็จะมีส่วนออก และรับรู้กันอย่าง

เปิดเผยว่า มีการขึ้นลงของราคามากกว่าราคาแอลพีจี ประกอบกับราคาแอลพีจีเองตลาดโลกก็ไม่ได้หวือหวามาก สามารถเฉลี่ยเปลี่ยนแปลงรายเดือนได้ ร้านค้าส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าบางคนก็อาจฉวยโอกาสเช่นกัน" นายชินฉนพงค์กล่าว

นายสุรพล รักษาธรรมเจริญ นายกสมาคมผู้ค้าประกอบธุรกิจโรงบรรจุก๊าซแอลพีจี กล่าวว่า โรงบรรจุจะประกาศการเปลี่ยนแปลงราคาตามผู้ค้า ม.7 แจ้งมา

ซึ่งสัปดาห์นี้ราคาหน้าโรงบรรจุได้ปรับลดลงแล้ว 1.30 บาทต่อกก. อย่างไรก็ตาม ส่วนตัวแล้วเห็นว่ารัฐควรจะมีการสื่อสารในเรื่องของราคาให้ผู้บริโภคแอลพีจีครัวเรือนควรจะได้รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้น เนื่องจากร้านค้าแอลพีจีทั่วประเทศยังมีจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับสถานีบริการน้ำมัน

"โรงบรรจุเองมีการแข่งขันสูงอยู่แล้วระเบียบก็เข้มงวดในการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาแต่สิ่งที่จะต้องสื่อสารเป็นรายสัปดาห์ก็ยอมรับว่าค่อนข้างยุ่งยากแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไร ทั้งหมดอยู่ที่ผู้บริโภคว่าได้รับรู้มากน้อยเพียงใดด้วยสำคัญมากอันนี้รัฐต้องเข้าไปดู" นายสุรพลกล่าว.